
BORGARRÁÐ 19. nóvember 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um náðhús 
í Nauthólsvík - R17080091

Miklar framkvæmdir standa nú yfir í náðhúsinu í Nauthólsvík/bragginn og þegar 
braggaskandallinn kom upp var sagt að framkvæmdum væri lokið og ekki yrði varið meira 
fjármagni í verkefnið. 1. Hverjir eru að vinna við Náðhúsið og hvað er áætlað að 
endurbæturnar kosta? 2. Fóru framkvæmdirnar í útboð eða verðspyrirspurn? 3. Hvað 
starfsemi er áætluð í Náðhúsinu?


